

Lá Thư Ban Phụ Trách

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 70 đến tay các AH và thân hữu với một Ban Phụ Trách mới gồm các AH đang làm việc tại Khu 7 và 12 Caltrans (California Department of Transportation), bao gồm vùng Los Angeles và Orange County, California. Lá Thư này được thành hình là nhờ có sự đóng góp tích cực về tin tức, bài vở, và tài chánh liên tục của tất cả các AH và thân hữu khắp nơi. Đặc biệt, nếu không có sự khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần cũng như về vật chất của Ban Phụ Trách Vùng Vịnh San Francisco, có lẽ chúng tôi thực tình không dám đứng ra đảm nhận. Vì vậy, lời nói đầu của Ban Phụ Trách kỳ này là thành thật cảm ơn các AH vùng Vịnh San Francisco. Chúng tôi có rất nhiều lý do để cảm ơn các AH này. Đầu tiên là các AH đã có can đảm đứng ra nhận lãnh trọng trách lo cho LTAHCC trong một tình thế hết sức khó khăn, mà cả 3 yếu tố quyết định cho sự thành công là thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều không có. Trước viễn ảnh lòng người ly tán, không còn thiết tha với LTAHCC như những buổi đầu, tài chánh khó khăn, bài vở đóng góp không đầy đủ, việc đi lại và liên lạc không thuận lợi, không một nhóm AH nào dám đảm nhận vì tin rằng sẽ thất bại thì các AH vùng Vịnh lại dám hiên ngang nhận lấy. Các AH không những không sờn lòng trước những trở ngại to lớn này mà lại còn xoay chuyển được tình thế, biến đổi LTAHCC từ một bệnh nhân chờ chết thành một người hoàn toàn khoẻ mạnh từ thể xác đến tinh thần. Không những các AH đã chặn đứng được một số ít AH sắp âm thầm từ bỏ LT không kèn không trống mà lại còn thu hút thêm được một số AH mới, đa số còn trẻ và rất có thiện chí muốn có cơ hội tham gia vào các sinh hoạt của tập thể Công Chánh chúng ta. Quan trọng hơn cả là các AH Vùng Vịnh đã làm được một cuộc đổi mới thật vĩ đại, đó là việc kêu gọi được sự đóng góp tích cực và nhiệt thành của các chị Công Chánh và nội trợ Công Chánh trong số 68. Có đến 18 chị tham gia việc viết bài, trả lời phỏng vấn, làm thơ... Đây có lẽ là điều mà bất cứ Ban Phụ Trách nào trong quá khứ cũng mơ ước mà chưa thể thực hiện nổi. Không hiểu các AH vùng Vịnh có bùa ngải hoặc bí quyết gì mà lại có thể "dụ khị" các bà các cô hay đến thế. Điều đáng ngạc nhiên nhất là các chị đã chứng tỏ tài múa bút không thua kém mà có thể nói còn trội hơn các đấng mày râu rất nhiều. Từ những vần thơ xúc tích, những câu trả lời khôn khéo và tế nhị đến những giọng văn thật dí dỏm và tự nhiên cùng những nhận xét vô cùng tinh tế và sâu sắc, các chị đã làm cho số 68 có một sắc thái hết sức đặc biệt, vừa ướm át lại vừa ngây thơ, dễ thương, thắm đậm tình người. Ban Phụ Trách chúng tôi xin được cùng với các AH Vùng Vịnh một lần nữa thành thật cảm ơn các chị. Mong mỗi trong tương lai sẽ còn được tiếp tục đón nhận thêm nhiều bài viết hơn của các chị và nhiều chị khác nữa. Sự đón nhận nhiệt tình của các AH và thân hữu mọi nơi đối với số 68 chắc hẳn là một phần thưởng và một sự an ủi tinh thần không nhỏ đối với các AH Vùng Vịnh đã hết lòng hy sinh cho LTAHCC được tồn tại. Ban Phụ Trách chúng tôi bày tỏ sự kính phục đối với các AH Vùng Vịnh.

Cũng trong chiều hướng cải tổ LTAHCC để cho nội dung tờ báo được phong phú hơn, Ban Phụ Trách rất hân hạnh được giới thiệu một số ngòi bút mới cùng với 3 tiết mục mới. Đó là các mục Trao Đổi Kiến Thức, Đố Vui và Vườn Thơ Công Chánh để các AH và thân hữu năm châu có phương tiện trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, giải trí, cũng như thưởng thức các lời hay ý đẹp và đặc biệt nhất là tài làm thơ của các chị Công Chánh hoặc nội trợ Công Chánh. Ban Phụ Trách hy vọng được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của tất cả các AH và thân hữu đối với 3 tiết mục mới này.

Thành thật cảm ơn tất cả các Ái Hữu xa gần đã đóng góp thư từ, bài vở, tin tức và tài chánh, nhất là các chị đã bỏ thì giờ viết bài, đóng góp và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong việc thực hiện LTAHCC đầu tay này.

BAN PHỤ TRÁCH KHU 7 & 12 CALTRANS, NAM CALIFORNIA